
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕  

 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินทุนเริ่มต้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยว                
เชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเดิน
รถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินทุนเริ่มต้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยว                
เชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟ
ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้ขออนุญาต
ที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้นำเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
นำเสนอรายละเอียดโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยว เชิงพาณิชย์  ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย                        
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์     
และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ ยวเชิงพาณิชย์  ระหว่างการรถไฟ                     
แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ               
การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรมีแผนการดำเนินธุรกิจหรือโครงการ (Business Plan) ในระยะ ๓ - ๕ ปี   
๒. ควรมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ 
๓. ควรมีจุดศูนย์กลาง (Center Point) ในการติดต่อกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ประชาชน และผู้สนใจ เพ่ือเป็นการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) 
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบว่าโครงการ

ที่ทำความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เกิดประโยชน์และก็สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
อย่างไร 

๕. ให้รายงานขั้นตอนการทำความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย               
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 
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มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติเงินทุนเริ่มต้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               
ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  ของโครงการ               
เดิน รถไฟท่ องเที่ ยว เชิ งพาณิ ชย์  ระห ว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทย                        
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)              
จากงบคงคลัง 

๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่าง            
การรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


